
 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันที่    8    กุมภาพันธ์   ๒๕61  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 

 
 
ผู้มาประชุม 

 
ล าดับที ่  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง 
1 นายมนัด  สืบวงรอด ประธานสภา  
2 นายชาญชัย ภิรมก้อย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่1 
3  นายบัญชา บุญญสิทธิกุล     สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่1 
4 นายมนัส   พันธ์ฮวบ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่2 
5      นางนภชนก  นิยมพงษ์       สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่2 
6 นายดาวรุ่ง ค าตรง           สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่3 
7 นางธัณย์จิรา  ค าตรง            สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่3 
8      นายเกรียงไกร  อินเที่ยง      สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่4 

 9      นายช านาญ โพธิ์ศร ี       สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่5 
10 นางน้ าริน โพธิ์ศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่6 
11 นายวิลัย กลิ่นหอม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่7 
12 นางบังอร   สีมารัก  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่7 
13 นายอนุรักษ ์ดีประเสริฐ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่8 
14          นายบรรเจิด  เจตเกษกิจ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่8 
15 นายอนุชา วรขันย ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่9 
16 นายน้อย พิมพ์ศรี             สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่9 
17 นางสาวลานนา  โชติสกุล เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
  

1 นายสุเทพ  ไรเกษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
2 
3 

นายชลวิทย์  ธงชัย 
นายสิงหา พงษ์สกัด 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 

4 นางสาวมัสยา  ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5 นางสาวกฤติยา  บรรพตธรรม หัวหน้าส านักปลัด 
6 
7 

นายทัศนัย  ศรีสุข 
นายศุภกรณ์  จตุพร 

นายช่างโยธาฯรักษาการผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์ฯ 

8 นางสาวณัฐภัชสร  นาคบาตร เจ้าพนักงานธุรการ 
9 นายประจวบ  แก้วชี นิติกร 

10 
11 

นางสาวสุมาลี  กสินรัมย ์
นายธนะพล  สุขเกตุ 

นักวิชาการศึกษา 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

12 
13 

นางเอมอร  รุ่งเรือง 
นางวรรณภา  วรรพันธ์ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการพัสดุ 

14 นายธนพนต์   ศรีสุข นักพัฒนาชุมชน 
15 นางสาวกัญชพร  กลิ่นหอม คนงานทั่วไป 
16 นายเกรียงไกร  ค าเบ้า คนงานทั่วไป 
17 นายฐิติวุฒิ  แก่นสาร คนงานทั่วไป 

   
   
   

ผู้มาประชุม   16  คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   17     คน  
ผู้ขาดประชุม (ลา) 1   คน  

 
 1.นายสุภพ  หมีขุน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 
 

 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
เมื่อสมาชิกพร้อมแล้ว  ขอเชิญเข้าห้องประชุมสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ  วันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6 1  ขององค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลหัวถนนบัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมการประชุมครบองค์  
 ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม  
 ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญ   
 
ประธานสภาฯ  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  วันน้ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหัวถนน  
เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6 1   บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว 
ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหัวถนน  ณ  บัดน้ี 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 

เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
                     ประจ าป ี๒๕61 

-------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๑๑ ,ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวถนน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ ๒๕60 ได้ก าหนดสมัยการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน สมัยสามัญ สมัยที1่  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561  
ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  ๒561 
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่     23   เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

มนัด  สืบวงรอด 
(นายมนัด   สืบวงรอด) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน   
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๑๑ ,ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ ๒๕60         
ได้ก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61            
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ ๒๕61   ถึงวันที ่15  กุมภาพันธ์ ๒๕61   น้ัน 

       เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน เป็นไปตามระเบียบ จึงขอประกาศ               
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  ในวันที่  8   กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕61  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 
มนัด  สืบวงรอด 

(นายมนัด   สืบวงรอด) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   การรับโอนพนักงานส่วนต าบล 
    1.นางสาวมัสยา  ภู่ทอง    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
   การบรรจุแต่งตั้งข้างราชการใหม่จ านวน 2 ท่าน   
    1.นายประจวบ  แก้วชี     ต าแหน่ง นิติการ  
    2.นายธนะพล  สุขเกต ุ    ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ  
   การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 ท่าน  
    1.นางสาวกัญชพร  กลิ่นหอม ต าแหน่งคนงานทั่วไป ส านักงานปลัด  
    2.นายฐิติวุฒิ  แก่นสาร  ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)  
    3.นายเกรียงไกร  ค าเบ้า  ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก)  
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรอง รายงานการประชุม 

ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  สมัยสามัญ             
สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  วันที่   15  ธันวาคม   ๒๕60  เวลา  09.30 น.               
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 

ประธานสภาฯ  ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาสามัญ   สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  วันที่   15  ธันวาคม  ๒๕60  เวลา  09.30 น. ซึ่งในการนี้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 

 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

ประธานสภาฯ  ถ้าสมาชิกท่านใดไม่มีข้อแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีจะ ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  วันที่ 15  ธันวาคม ๒๕60  เวลา  09.30 น. 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  วันที่ 15  ธันวาคม ๒๕60  ที่ผ่านมา
โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด   ด้วยคะแนนเสียง 

รับรอง.............15............... เสียง   
ไม่รับรอง...........0.................เสียง   
งดออกเสียง ............1........... เสียง  (ประธานสภา) 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   3.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61   และสมัยประชุมสมัยสามัญ   

       สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
ประธานสภาฯ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕ 61   และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8  
 ข้อ ๒๑  ก าหนดไว้ว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของแต่ละปี    
สรุปว่า การประชุมพิจาณาก าหนดสมัยสามัญ  ประจ าปี ๒๕61  มีประเด็นการพิจารณาดังนี ้
1)ให้ที่ประชุมสภา อบต. ก าหนดว่าในปี ๒๕61 จะก าหนดให้มีการประชุม  สมัยสามัญกี่สมัย 
แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
2)การก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมของแต่ละสมัยใน  ปี ๒๕61 
3)การก าหนดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ของปี ๒๕62 ส าหรับข้อแนะน าหรือเสนอแนะกับ
สมาชิก อบต. ในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญให้พิจารณาถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ ที่สภา 
อบต.ต้องด าเนินการให้ทันในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด คือ 

ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม สภา อบต. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี อ านาจหน้าที่ของสภา อบต. ที่ได้เสนอแนะไว้ว่าจะเป็นแนวทาง
เพื่อให้สมาชิก อบต. ได้พิจารณาก าหนดประชุมสามัญประจ าปี ๒๕61 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8  ข้อ ๒๑ ให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว นั้น   ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาว่า ควรจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลา วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. ๒๕62  

   ขอเชิญสมาชิกฯเสนอความเห็นในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2561 
 
 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

นายมนัส   พันธ์ฮวบ   ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2561  จ านวน 4  สมัย  
ประธานสภาฯ   ตามที่ นายมนัส   พันธ์ฮวบ  เสนอให้การประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  มีจ านวน 4  ท่านสามัญท่านใดมีความเห็นอย่างเห็น
หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ในการก าหนดจ านวนสมัยสามัญ  ประจ าปี 2561  
จ านวน 4 สมัย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  จ านวน 
4 สมัย  ด้วยคะแนนเสีย 

เห็นชอบ..............15.............. เสียง   
ไม่เห็นชอบ...........0.................เสียง   
งดออกเสียง ........1............... เสียง  (ประธานสภา) 

ประธานสภาฯ   ตามที่เสนอให้การประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวถนน  มีจ านวน 4  กระผมขอเชิญท่านสมาชิกเสนอวันเริ่มต้นของการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ  ในแต่ละสมัย  ขอเชิญครับ 

นายชาญชัย  ภิรมก้อย  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพกระผมนายชาญชัย  ภิรมก้อย สมาชิกสภาฯ   
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1      หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  ขอเรียนว่า การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน ตามที่ได้ถือปฏิบัติกันมานั้น มีความเหมาะสมแล้ว

กระผมขอเสนอ  ดังน้ี  
 1)สมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ๒๕61 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน     
 - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้อไป มีก าหนด 15 วัน    
 -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วันที่  29 ตุลาคม ๒๕61  เป็นต้นไป มีก าหนด 15วัน 
 2) สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก ของปีถัดไป     

   - สมัยประชุมสามัญ สมัยทีแ่รก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕62  
   เป็นต้นไป  มีก าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ตามที่  นายชาญชัย  ภิรมก้อย  ได้เสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี ้
 1)สมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ๒๕61 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน     
 - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้อไป มีก าหนด 15 วัน    
 -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วันที่  29 ตุลาคม ๒๕61  เป็นต้นไป มีก าหนด 15วัน 
 2) สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก ของปีถัดไป     

   - สมัยประชุมสามัญ สมัยทีแ่รก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕62  
   เป็นต้นไป  มีก าหนด 15 วัน  

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้าง   หากไม่มีสมาชิกท่านใด
ต้องการที่จะความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว  ล าดับต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด
เห็นว่าควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕ 61  จ านวน 4 สมัย และการก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6 2  ตามที่สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1  เสนอ โปรด
ยกมือ  

 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี ้
 1)สมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ๒๕61 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน     
 - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้อไป มีก าหนด 15 วัน    
 -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วันที่  29 ตุลาคม ๒๕61  เป็นต้นไป มีก าหนด 15วัน 
 2) สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก ของปีถัดไป     

   - สมัยประชุมสามัญ สมัยทีแ่รก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕62  
   เป็นต้นไป  มีก าหนด 15 วัน  

เห็นชอบ..............15.............. เสียง   
ไม่เห็นชอบ...........0.................เสียง   
งดออกเสียง ........1............... เสียง  (ประธานสภา) 

 
   3.2) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ฉบับที่ 1 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2561  
ประธานสภาฯ    ตามที่ผู้บริหารฯขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   พ.ศ. 2561 – 2564  ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  ขององค์การบริหารส่วนต าบล               
   หัวถนน ซึ่งเป็นไปตามตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 22 เพื่อ 
   ประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นสี่ปีได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
   0810.5/ว 109  ลงวันที่  15  มกราคม 2561  แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการตาม
   พระราชด าริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลหัวถนนในสมัยประชุมนี้ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจ้งเหตุผลต่อสภาฯ  
นายกฯ    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนนได้มีการออกประชาคมเพื่อส ารวจความ 
   เดือดร้อนของประชาชนและออกประชาคมเพื่อน าแผนไปให้ประชาชนได้รับทราบและส ารวจ
   เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของแผนสี่ปีนั้น  ปรากฎว่าประชาชนมีความประสงค์จัดท าแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  เนื่องจากมีภารกิจและ
   ปัญหาความเดือดร้อนที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบใน
   การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม และงบประมาณ
   จากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
   อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป   
ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 เรื่อง ซักซ้อม 
   แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช ้บังคับตั้งแต่วันถัด
   จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระส าคัญ ดังนี ้ 
    1.ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
   ที่ก าหนดให้ม ีระยะเวลาสี่ป ี 
    2.การจัดท า เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการ
   ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    3.ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดท าหรือทบทวน
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
   พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถประสานและ
   บูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
   ของจังหวัด เพื่อน าไปจัดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้อง
   ขยายเวลา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จ าเป็นอย่างแท้จริง และให้ค านึงถึง 
   ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนา จังหวัดด้วย  
    4.ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการ
   จัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่
   ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ 
   วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  
    5.ก าหนดว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
   ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
   สะสม หรือได้รับแจ้งจากแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
   ปีงบประมาณน้ัน  
    6.ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ โปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบ
   วินัยการเงินและการคลังที่ด ี
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้ 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
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  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับ
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขาช้ีแจงระเบียบและแนวทางมานั้น  ท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  
 ถ้าไม่มี  ขอเชิญนายกชี้แจงการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-

  2564  ฉบับที่ 1 ต่อไป 
นายกฯ    ในการน าเสนอข้อมูล  ขอมอบให้นักวิเคราะห์ฯช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นักวิเคราะห์ฯ   ตามที่แจกเอกสารให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาน้ัน  มีรายละเอียด  ดังนี้  
    (ตามเอกสารที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม)  
 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกฯได้น าเสนอร่างเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
   2561- 2564  ฉบับที่ 1 ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาน้ัน  ท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะ 
   สอบถามหรือไม่  ขอเชิญ  
ที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไข   เนื่องจากการพิจารณาของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลหัวถนนน้ัน  มีความเห็นว่า  การเพิ่มเติมแผนในปี 2561  นั้น  บ้างโครงการไม่
   สามารถที่จะท าได้ทันภายในปี 2561  อย่างแน่นอน  สืบเนื่องมาจากตามหนังสือสั่งการของ
   กรมส่งเสริมที่ก าหนดให้กันงบประมาณจ านวน 6 เดือน  เป็นหลักประกันในสถานะการเงิน
   การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ว  จึงเห็นควรที่
   จะตัดงบประมาณบ้างโครงการที่บรรจุไว้ในปี 2561  ออกไปบ้างส่วน  ดังนี้  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
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ประธานสภา   ท่านสมาชิกจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  กระผมจะขอลงมติว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน เห็นชอบในการ
   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ฉบับที่ 1 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาฯมีเสียงเห็นชอบในร่างเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   พ.ศ.2561-2564  ฉบับที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 
    เห็นชอบ........15...................เสียง  
    ไม่เห็นชอบ..........0....................เสียง  
    งดออกเสียง.............1.........................เสียง  
    ดังนั้น  เมื่อที่ประชุมมีมติเสียงเห็นชอบแล้วจะน าส่งให้ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเพื่อ
   อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีต่อไป  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
   ต่อไป  
ประธานสภาฯ   กระผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าในขณะนี้ล่วงเลิกเวลาอาหารกลางวันมานานพอควร
  แล้ว จะพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารที่ตรียมไว้ก่อนหรือไม่เพ่ือจะได้พิจารณา ใน 
 วาระต่อ หรือจะหยุดพักการประชุมก่อน   
ที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมสภาได้พักสักหนึ่งช่ัวโมงก่อน เพื่อรับประทานอาหารฯแล้วเข้ามา

พิจารณาในที่ระเบียบวาระต่อไป  

เริ่มประชุม 13.00 น.  

ระเบียบวาระที่  ๔ - เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ  มีท่าใดมีข้อเสนออื่นใดบ้าง 

นายกฯ - มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ครับ 
  มีหนังสือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เรื่อง แจ้งประกาศ

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 สอง บัญญัติไว้ว่าเพ่ือส่งเสริม
กามีบทบาท ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจ าเป็นของประชาชนในท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนและสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน คณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มอบ
ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ต่อไปท้องถิ่นจะต้องมี
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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  ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน แจ้งเรื่องการโอนเงิน
สนับสนุน เข้ามา 100,000 บาท สืบเนื่องมาจากในปี 2559 นายบัญชา บุญญสิทธิกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็นตัวแทนของ อบต.หัวถนน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ต าแหน่งผู้แทนกองทุน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีมติในที่ประชุมให้
จัดซื้อเก้าอี้เพ่ือใช้ในกิจกรรมส่วนรวม  

 
  แจ้งเรื่อง การประสานแผนกับ อบจ.ก าแพงเพชร จากที่ อบต.หัวถนนได้ท าโครงการขุดลอก

คลองนา ม.4  เสนอขึ้นไปเพื่อบรรจุเข้าในแผน  ขณะนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้รับบรรจเุข้าไว้ในแผน
จ่าขาดเงินสะสมของ อบจ.ก าแพงเพชรแล้วครับ 

  ได้รับหนังสือจากจังหวัดก าแพงเพชร เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงาโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงพลังงานป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าขีวมวลจากขยะที่มีการจัดการที่ดีและเป็นมิตรกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้การจัดการขยะชุมชนและน้ าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็น
กิจกรรมต่อเน่ืองมาจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้
ก าหนดศึกษาดูงานโรงงานผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากขยะที่มี
การจัดการที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีการจัดการที่ดีกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในจังหวัดก าแพงเพชร 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางในการจัดการขยะชุมชน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสระบุรีและ
จังหวัดสมุทรปราการ และวันน้ีเราจะมามอบหมายให้ใครเป็นผู้แทนของ อบต.หัวถนน ไปเข้า
ร่วมโครงการครั้งนี้ ให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯไป 

ที่ประชุม เห็นควรเป็น นายสิงหา  พงษ์สกัด ต าแหน่งรองนายกฯ และในส่วนของผู้น าชุมชนจะประสาน
กับผู้ใหญ่บ้าน อีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  ใครมีข้อเสนออ่ืนใดบ้าง  
นายมนัส  พันธ์ฮวบ          ตอนนี้เรามีพนักงาน ต าแหน่งช่างไฟฟ้ามาแล้ว จะขอแจ้งให้ไปซ่อมไฟฟ้าที่เสียเลย 
                                  ได้ไหมครับ 
นายกฯ แจ้งซ่อมไฟฟ้าเข้ามาได้เลย แต่ถ้าเป็นไฟโคมสาธารณะ ขอให้รอรถกระเช้า        

   ก่อน และขอให้สมาชิกส ารวจด้วยว่าเสียงจากหอกระจายเสียงของ อบต. ได้ยินชัด 
   ไหม จะได้เรียกช่างมาแก้ไข 

.ประธานสภาฯ  ใครมีข้อเสนออ่ืนใดบ้าง  
นายช านาญ  โพธ์ิศรี ขอปรึกษาเรื่อง ดวงไฟหลอดนีออนที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. ชาวบ้านจะขอย้ายไปอีก  
 จุดหนึ่งได้ไหม  
นายกฯ การย้ายจุดของไฟฟ้านั้นต้องมีการต่อไฟฟ้าจากหม้อไฟฟ้า ซึ่งถ้าย้ายไปแล้วชาวบ้านจะ

ยินยอมให้ต่อไฟที่บ้านเค้าหรือเปล่า ถ้าต่อไฟฟ้าได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
นายช านาญ  โพธ์ิศรี  จะขอฝากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายพระเด้ง 6 ระยะทาง  ประมาณ 85 

เมตร  คือโครงการนี้อยู่ในแผนปี 2560 แต่ตกไป มีชาวบ้านมาสอบถามว่าท าไมไม่ท าให้สุด
สายไปเลย เพราะถนนสายอื่นก็ท าเป็นคอนกรีตเกือบหมดแล้ว  



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

ชาวบ้านขอถามเรื่องของการเปิด – ปิด น้ าของประปาหมู่บ้าน ว่าท าไมคณะกรรมการ
ประปาต้องเปิดตอนตี 5 และปิดตอน 2 ทุ่ม เพราะว่าบางบ้านท างานเป็นกะ กลับมาตอนดึก
ต้องอาบน้ าในอ่างซึ่งช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นไม่ทราบว่าคณะกรรมการประปาของหมู่บ้านได้
เปิด – ปิด น้ าเป็นเวลาเหมือนกันทุกหมู่ไหม 

นายกฯ  การเปิด – ปิด น้ าประปาของแต่ละหมู่บ้านขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างชาวบ้าน 
 และคณะกรรมการประปาของหมู่บ้านนั้นๆ  
เลขานุการสภาฯ  ประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินของ อบต. แต่การความคุมดูแลเป็นของหมู่บ้าน ที่จะตั้ง 

กฎ ระเบียบในการบริหารงาน และในทุกเดือนคณะกรรมการประปาหมู่บ้านต้องท าบัญชีส่ง
มาให้ อบต. ซึ่งในปีนี้จะมีโครงการประชาคมเรื่องของการท าประปาหมู่บ้านค่ะ 

 
นางน้ าริน  โพธ์ิศรี  ขอถามเรื่องโครงการในพระราชด าริ คล้ายกับโครงการสาธารณสุขมูลฐานไหม และ

จะต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ไหม  
เลขานุการสภาฯ  ไม่เหมือนกันค่ะ และบัญชีธนาคารสามารถใช้ร่วมกับบัญชีของคณะกรรมการหมู่บ้าน

ได้ค่ะ 
    
ประธานสภาฯ  ใครมีเรื่องเสนออื่นใดอีกบ้าง  หากไม่มี  ผมขอปิดการประชุม  
 
 ปิดประชุม เวลา    1 4.00 น. 
 
   (ลงชื่อ)                                              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางสาวลานนา   โชติสกุล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน   
 
- คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวถนน  เมื่อวันที่....................................................................... 
 

   (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                       ( นายชาญชัย  ภิรมก้อย  )             
                      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
 
     (ลงชื่อ)                              กรรมการฯ                (ลงชื่อ)                       กรรมการฯ  
                   (นางธัณย์จิรา  ค าตรง)                                                (นายเกรียงไกร  อินเที่ยง ) 
                  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่3                                               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4         
 -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนนได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ถนน  เมื่อวันที่.................................................................................. 
 (ลงชื่อ)                                                                ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายมนัด  สืบวงรอด) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
 



 
 

      (นายชาญชัย ภิรมก้อย)            ( นางธัณย์จิรา ค าตรง)                           (นายเกรียงไกร อินเที่ยง)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม                             กรรมการ                                               กรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 


